

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๑๕๖๘



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรียน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ซึ่งได้มีข้อสั่งการและประเด็นประสานงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับส่วนราชการและอำเภอ

ในการนี้ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ส่วนราชการและอำเภอพิจารณาดำเนินการตามมติและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายประจัญ ปรัชญ์สกุล)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๕๓๑๑ ๒๗๐๓

ข้อสั่งการและประเด็นประสานงานจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อสั่งการ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	<p>การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19</p> <p>๑.๑ การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ในระดับพื้นที่ ขอให้ ศปก.อำเภอทุกอำเภอ จัดทำแผนการฉีดวัคซีน และเร่งให้บริการฉีดวัคซีนในกลุ่ม ๖๐๘ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทุกจังหวัดต้องดำเนินการเพื่อเข้าสู่การปรับให้โรคโควิด - 19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)</p> <p>๑.๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 แก่กลุ่มนักเรียน การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 เชิงรุกในโรงเรียน เป็นโมเดลที่ดีในการส่งเสริมและกระตุ้นการฉีดวัคซีน จึงขอให้อำเภอทุกอำเภอนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการให้บริการฉีดวัคซีนในโรงเรียนประจำอำเภอด้วย</p>	<p>๑. ศปก.อำเภอทุกอำเภอ</p> <p>๒. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๓. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ</p>
๒	<p>การกำกับติดตามการเปิดสถานประกอบการ</p> <p>ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้เผยแพร่แนวทางการเปิดให้บริการผับ บาร์ คาราโอเกะ ซึ่งคาดว่าจะอนุญาตให้เปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ จึงขอเน้นย้ำแนวปฏิบัติว่าสถานประกอบการที่จะเปิดบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และต้องได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีมีการประกาศข้อกำหนดอย่างเป็นทางการ ดังนั้น ขอให้ ศปก.ทุกแห่ง เข้มงวดกวดขันการเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เป็นไปตามระเบียบ หากในช่วงนี้พบสถานประกอบการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ เปิดให้บริการก่อนกำหนด ถือว่าฝ่าฝืนและมีความผิดตามกฎหมาย</p>	<p>๑. ศปก.จ.เชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอ และ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๓	<p>การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>การเปิดเรียนแบบ On Site ของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นไปได้ด้วยดี ไม่พบสัดส่วนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สร้างความเข้าใจกับให้สถานศึกษาให้ชี้แจงกับผู้ปกครองให้นำบุตรหลาน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และลดการป่วยรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งขอให้กำกับดูแลสถานศึกษาให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุ และแนวทางการแยกกักตัว การแยกกลุ่มเสี่ยงอย่างถูกวิธี และเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคของนักเรียน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างขณะทำการเรียนการสอน หรือการทำกิจกรรมร่วมกัน</p>	<p>สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม / ข้อเสนอ / ประเด็นประสานงาน / ภารกิจที่มอบหมาย	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔	<p>การขอจัดกิจกรรมการรวมคนจำนวนมาก</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้จัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก จำนวน ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑) การจัดสัมมนาบริษัทครีเอทีฟ คิงดอม (ไทยแลนด์) จำกัด ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา</p> <p>๒) การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ สถานที่จัดการแข่งขัน คือ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ และสนามฟุตบอลเทศบาลนครเชียงใหม่</p> <p>ทั้งนี้ เน้นย้ำให้ดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting และดำเนินการตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และให้ ศปก.อำเภอ กำกับติดตามการจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบด้วย</p>	<p>๑. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่</p> <p>๒. ศปก.อำเภอเมืองเชียงใหม่ และ ศปก.เทศบาลนครเชียงใหม่</p>
๕	<p>การเปิดดำเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบให้เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบบ on site จำนวน ๑๘ แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอ โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕</p> <p>ทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังการติดเชื้อ และติดตาม กำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่</p>
๖	<p>คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๑) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เห็นชอบคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน</p> <p>๒) มอบหมายให้ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ จัดเตรียมร่างคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการแก้ไขคำสั่งเดิมให้สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่คาดว่าจะมีการประกาศและมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕</p>	<p>ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่</p>

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕